



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 50/2545

วันที่ 14 สิงหาคม 2545

## คลังเปิดศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Stop Shop : OSS) และจัดตั้งกองทุนร่วมทุนเพื่อสนับสนุน SMEs

วันนี้ (14 สิงหาคม 2545) นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (One Stop Shop : OSS) และเป็นสักขีพยานในการร่วมมือจัดตั้งกองทุนร่วมทุนเพื่อสนับสนุน SMEs ระหว่างบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการใหม่ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ให้บริการ และการหาแหล่งเงินทุน แหล่งสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรมบริการส่งออก รวมทั้งผู้ประกอบการอาชีพอื่น ๆ เช่น เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป เนื่องจากสามารถเลือกใช้บริการได้จากสถาบันการเงินได้หลายแห่งตามความเหมาะสมของกิจการ ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถไปใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการ อย่างไรก็ตามศูนย์รวมบริการแห่งนี้จะไม่ดำเนินการธุรกรรมด้านการรับฝากเงิน สำนักงานศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตั้งอยู่ที่อาคาร IFCT Tower (อาคารใหม่) ชั้น 3 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โทรศัพท์ 0-2251-0900

สำหรับการจัดตั้งกองทุนร่วมทุนเพื่อสนับสนุน SMEs เป็นการลงทุนร่วมกัน (Co-Investment) เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนจาก IFCT และ บอย. ฝ่ายละ 500 ล้านบาทเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพ โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่กิจการที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้หรือปรับโครงสร้างกิจการจาก บสท. หรือจากสถาบันการเงินอื่น ๆ และมีความจำเป็นต้องการเงินทุนในการประกอบธุรกิจและฟื้นฟูกิจการ ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร และมีศักยภาพในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SMEs (Market for Alternative Investment : MAI) ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ เจ้าของกิจการเดิมมีศักยภาพในการซื้อหุ้นคืนภายใน 5 ปี โดยกองทุนร่วมทุนนี้มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) 2 ปี และมีระยะเวลาการถือครองหุ้นไม่เกิน 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดของระยะเวลาการลงทุน